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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2563  

วันอังคาร ท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน่ 

******************************** 
ผูม้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอารีย์  สุริยะ ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น อารีย์  สุริยะ 
2 นายสมนึก  จันทร์หอม รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
3 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ  อะกะเรือน 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
6 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธเนศ  วิริยะ 
7 นายสุทธิพร   สุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สุทธิพร สุภา 
8 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
9 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 

10 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
11 นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ  ปัญจะเรือง 
12 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
13 นายสวัสด์ิ  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสด์ิ  สุกิน 
14 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
15 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
16 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
17 นางดวงดาว  เข่ือนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เข่ือนแก้ว 
18 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล  จำรัสคีรีไพร 
19 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
20 นายเอกภาค  จันทรา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12   เอกภาค  จันทรา 
21 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
22 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
23 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
24 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
25 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อภิสิทธิ์  ชลธารพนา 
26 นายอธิป  ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1๕ อธิป  ภัทรบรรพต 

 

ผูล้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 - - - 

 

ผูข้าดประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายนิคม ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม ปิ่นหอม 
3 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์  ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์  ใจแปง 
6 นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จิรภัทร ศรีใจ 
7 นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรวิไล กรไชยพงศ์ 
8 นายธีระวัช  สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ ธีระวัช  สายนำพล 
9 นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์  ศรีสนอง 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
จากการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้มาประชุมท่ีได้ลงช่ือไว้ มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 26 คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา                             
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นนั่งตามป้ายท่ีจัดไว้  ต่อจากนั้นขอเชิญประธานสภาองค์การบริหาร                                    
ส่วนตำบลม่อนปิ่นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานในที ่ประชุม เพื ่อดำเนินการประชุม                             
ตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหาส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว
เข้านั่งประจำท่ีนั่ง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำท่ีนั่ง) 
 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอ่นปิ่น 
เจ ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น และผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่ าน ดิฉ ันนางอารีย์ ส ุร ิยะ                       
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563                 
วันที ่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ ่งประธานสภาฯ                        
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้มาประชุมท่ีลงช่ือตามท่ีเลขานุการสภาฯ 
ได้ส ่งมอบสมุดลงช่ือให้ตรวจดู รวมทั ้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี ้แล้ว  ปรากฏว่าม ีสมาชิกสภา                                             
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 26 คน  
 ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                                
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู ่ระเบียบวาระที่ 1  เรื ่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ตามท่ีทางคณะสงฆ์จะดำเนินการแจกสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วัดคงคานิมิต ราคาชุดละ 250 บาท                         
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมบริจาค โดยสามารถร่วมบริจาคได้ท่ีนางดวงดาว เข่ือนแก้ว  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู ่ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563                                
ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                          
กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจดู
รายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาร่วมกัน 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 13  ขออนุญาตเปิดไป          
หน้าท่ี 23 ในย่อหน้าของนายณัฏฐพล รินแก้ว  ข้อความท่ีว่า “นายแก้ว ปูคำ” แก้ไขเป็น “นายแก้ว ปุกคำ” 

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร  

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  ขออนุญาตเปิดไป          
หน้าท่ี 31 ในย่อหน้าของนายอาจหาญ จตุรพรไพร ข้อความท่ีว่า “อยากให้ผู ้บริหารหาวิธีอย่างไรก็ได้                             
ให้เราได้ใช้อย่างเป็นปกติ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้ แล้วก็มักจะเกิดขึ้นในเส้นทางนั้นตลอด”                   
ขอแก้ไขเป็น “อยากให้ผู้บริหารหาวิธีอย่างไรก็ได้ให้เราได้ใช้ถนนอย่างเป็นปกติ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้                         
ก็มักจะใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นประจำ” 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.1.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ คร ุภ ัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู ่บ ูชา   ขอเร ียนเชิญ                        
ท่านจิรภัทร ศรีใจ 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั ่วไป รักษาราชการแทน                   
หัวหน้าสำนักปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด                   
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ระเบียบวาระที่ 5.1.1 สำนักปลัด อบต.ม่อนปิ่น ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน                    
(ฝ่ายประจำ) เง ินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน 157,320 บาท จำนวนที ่โอน 5,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน 151,420 บาท โอนไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน            
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา โดยมีคุณลักษณะเป็นไม้สัก สืบเนื่องจากการโอนงบประมาณ
ในส่วนดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย                        
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องอาศัยอำนาจของสภาท้องถิ่น เพื่อลงมติ                  
ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณในส่วนดังกล่าว 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอสอบถามว่า โต๊ะหมู่บูชานี้จะนำไปไว้ในส่วนไหน 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั ่วไป รักษาราชการแทน                   
หัวหน้าสำนักปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด                    
โต๊ะหมู่บูชานี้ จะนำไปต้ังไว้ทีห่้องประชุม อบต.ม่อนปิ่น เนื่องจากขณะนี้เราต้องนำโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ไปต้ังไว้
เป็นการช่ัวคราวก่อน ซึ่งในบางครั้งโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่นี้ก็อาจจะต้องนำไปใช้ในงานอื่นๆ ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จำนวน 1 แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง 
เป็นเงิน 85,000 บาท  ขอเรียนเชิญท่านจิรภัทร ศรีใจ 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั ่วไป รักษาราชการแทน                   
หัวหน้าสำนักปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด                   
ญัตติข้อ 5.1.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2563 จากข้อความเดิม คือ “แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว)                   
จำนวน 5 เครื่อง” ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน         
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า                     
19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง” โดยข้อความอื่นๆ คงเดิม ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั ้ง 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกัน                   
ถ้าเป็นแบบงานประมวลผลจะมีราคาที่สูงกว่าแบบงานสำนักงานอยู่พอสมควร ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงานนั้นจะมีราคาท่ีสอดคล้องกับงบประมาณท่ีเราต้ังไว้ หากเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
จำนวนงบประมาณเท่านี้คงไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยอำนาจของสภาให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงดังกล่าว 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  ขออนุญาตสอบถามว่า 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องนี้ จะนำไปใช้ในส่วนงานใด 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านจิรภัทร ศรีใจ 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั ่วไป รักษาราชการแทน                   
หัวหน้าสำนักปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด  
เนื ่องจากขณะนี้ เครื ่องคอมพิวเตอร์แบบตั ้งโต๊ะที ่ใช้ภายในสำนักงานยังมีไม่เพ ียงพอต่อการใช้ง าน                               
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางคนต้องใช้แล็ปท็อปเป็นการชั่วคราวไปก่อน ประกอบกับบุคลากรที่จะมีเพิ่มเข้ามา                      
อีกหลายตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะเพื่อรองรับบุคลากรท่ีจะเพิ่มเข้ามาด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ขออนุญาตเรียนปรึกษา
กับท่านประธานว่า งบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลที่สภาได้พิจารณาผ่านไปแลว้นั้น 
หากเป็นสำหรับงานประมวลผล การนำไปใช้งานจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าสำหรับงานสำนักงาน ถึงแม้ราคา        
จะสูงกว่า แต่หากเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงเพื่อรองรับบุคลากรท่ีจะมีเพิ่มเข้ามานั้น อาจไม่สอดคล้อง
กับท่ีเราได้ตกลงกันไว้ คือ เพื่อนำไปใช้ในระบบส่ือสารของเรา แล้วบุคลากรท่ีจะมีเพิ่มเข้ามาในแต่ละตำแหน่ง
นั้น ผมยังรู้จักไม่ครบทุกคนเลย ซึ่งผมได้เคยเสนอแนะไปยังท่านประธานแล้วว่า หากมีบุคลากรเพิ่มเข้ามา                                
ก็ขอใหเ้ข้ามาแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอสอบถามท่านจิรภัทร ศรีใจ ว่าเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกับสำหรับงานสำนักงานนี้                                
ในเมื่อราคาไม่ได้แตกต่างกัน เราควรให้เป็นสำหรับงานประมวลผลดีกว่าไหม 

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์, นักจัดการงานทั ่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที ่พัสดุประจำสำนักงานปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ                           
และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                             
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักปลัด  ขออนุญาตตอบคำถามในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล จะมีราคาอยู ่ที ่เครื ่องละ 22,000 บาท ซึ ่งส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปใช้ในส่วนงาน                       
ของกองช่างและกองคลัง แต่เนื่องจากงบประมาณ 85,000 บาท จำนวน 5 เครื่องนั้น เมื่อคิดค่าเฉลี่ยแล้ว         
จะตกอยู่ท่ีราคาเครื่องละ 17,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นราคาท่ีสามารถซื้อได้จึงเป็นแบบสำหรับงานสำนักงาน 
ซึ่งก็สามารถนำมาใช้ในงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขอสอบถามเกี่ยวกับครุภัณฑ์สำนักงาน มีส่วนไหนท่ีได้ดำเนินการไปแล้วบ้างและดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 

นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์, นักจัดการงานทั ่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที ่พัสดุประจำสำนักงานปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ                           
และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                             
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ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักปลัด  ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีร้านค้าเข้ามาเสนอ
ราคาแล้ว ทางคณะกรรมการก็ต้องมีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดคุณลักษณะและราคากลางก่อน จากนั้น
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จึงจะสามารถดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างต่อไปได้ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                      
นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตเพิ่มเติม คือ ขณะนี้มีบุคลากร
ข้าราชการที่กำลังดำเนินการเพื่อขอโอนย้ายมา อบต.ม่อนปิ่น ประมาณ 4 ตำแหน่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานของเขาด้วย ซึ่งถ้อยคำในข้อบัญญัติงบประมาณของปี 2563 นั้น 
ระบุเป็นสำหรับงานประมวลผล แต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานจริงแล้วต้องการใช้งานเพียงคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย เนื่องจากแบบสำหรับงานประมวลผลมีราคาสูงกว่า 
ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงข้อบัญญัติในถ้อยคำดังกล่าว โดยงบประมาณคงเดิม 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีสมาชิกฯ ท่านใด ต้องการสอบถามหรือไม่                                           
ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ 
    - เห็นชอบ 26 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    - งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563                         
ณ วัดคงคานิมิต ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
ช่วยเหลือด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีตำรวจได้ระดมทุนมาจำนวนหนึ่งแล้ว คำนวณแล้วจะได้ข้าว 1 ลิตร ไข่ 3 ฟอง 
ดังน ั ้นฝ่ายปกครองและ อบต.ม่อนปิ ่น จึงตกลงกันว่าจะช่วยสมทบเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท                     
เมื่อคำนวณดูแล้วจะได้ข้าว 5 ลิตร และไข่ 1 แผง โดยฝ่ายปกครองจะเป็นผู้จัดทำคูปองและคัดเลือกผู้มารับ
ส่ิงของช่วยเหลือเอง ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวจะมีราคาอยู่ท่ีชุดละ 250 บาท 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสด์ิ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7 ขออนุญาตสอบถามท่านนายกฯ 
เรื่องเงินจำนวน 10,000 บาท ท่ีจะสมทบเข้าไปช่วยเหลือนี้ รวบรวมจากสมาชิกสภาฯ หรือเฉพาะจากนายก
ฯ แล้วค่อยเพิ่มเติมจากสมาชิกสภาฯ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในจำนวนเงิน 10,000 บาท ท่ี อบต.ม่อนปิ่น
จะช่วยสมทบเข้าไปนั้น จะเป็นการสมทบร่วมกันของท้ัง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมกัน 
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นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ในส่วนของการช่วยเหลือนี้                 
ได้มีการเจาะจงให้ทุกหมู่บ้านหรือไม่ หรือมองในภาพรวมจากผู้ได้รับผลกระทบท้ัง 15 หมู่บ้าน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ให้ทุกหมู่บ้านครับ ท้ังหมด 15 หมู่บ้าน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เนื่องจากผมได้รับข้อมูล                 
ที่ยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ                
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงินจำนวน 1,000 – 2,000 บาท ต่อครัวเรือน จึงขออนุญาต
ปรึกษาหารือและสอบถามไปยังผู้บริหารว่า การช่วยเหลือดังกล่าวมีระเบียบหรือวิธีการอย่างไรให้สามารถ
ดำเนินการได้บ้าง และ อบต.ม่อนปิ่น จะมีแนวทางในการช่วยเหลือส่วนนี้อย่างไรหรือไม่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสด์ิ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ขออนุญาตเพิ่มเติมจากประเด็น
ของท่านสมนึก จันทร์หอม กล่าวคือ ผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บางราย                             
ท่ีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทแล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิ หากเรามีงบประมาณในส่วนนี้ก็อยากให้
มีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
จากประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตำบลม่อนปิ่น           
ได้มอบหมายใหน้างดวงดาว เข่ือนแก้ว เป็นผู้รวบรวมเงิน แล้วส่งมอบให้กับท่านนายกฯ ดำเนินการต่อให้ครบ
จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อมอบเป็นเงินสมทบช่วยเหลือต่อไป  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  จากประเด็นท่ีท่านสวัสดิ์ สุกิน และ                       
ท่านสมนึก จันทร์หอม ได้เสนอแนะมา ผมได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนแล้วว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้เรา
สามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้บ้าง และล่าสุด
ได้มีการประชุมทางไกลกับทางกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง เพื่อหารือ
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฝางด้วย ได้ข้อสรุปว่าขณะนี้ยังไม่มี
ช่องทางให้เราสามารถดำเนินการได้เลย จะมีก็เพียงแต่การขอเมล็ดพันธุ์ ผักให้กับผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้น                             
ส่วนมาตรการอื่นๆ ในขณะนี้ทำได้เพียงรอคำส่ังท่ีเป็นทางการและมีความชัดเจนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ
ตามกระบวนการต่อไปได้ อย่างไรก็ดี อบต.ม่อนปิ่นก็ยังมีการสำรวจและติดตามอยู่ตลอด  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเยาวเรศ  ปัญจะเรือง 
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นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  ขออนุญาตสอบถาม                 
ท่านนายกฯ และช่าง จำนวน 2 เรื่องเกี่ยวกับบ้านหัวนา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากบริเวณ
ถนนสายห้วยหมากเลี่ยม ส่งผลให้ถนนเกิดการชำรุด โดยทางท่านนายกฯ และช่างจะ เป็นผู้ดำเนินการ                        
ในการประสานงานและขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ เพื่อเข้ามาดำเนินการต่อไป จึงอยากทราบว่า
ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปมากแล้ว ซึ่งครั้งก่อน          
ก็บอกว่าจะให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม แต่เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา จึงไม่สามารถ
ดำเนินการซ่อมแซมได้ แล้วช่างก็บอกว่าจะไปขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ท่านได้ดำเนินการ
แล้วหรือยัง ถึงขั้นตอนไหนแล้ว รวมท้ังกรณีของถนนสายใหม่บ้านหัวนา - สันป่ายางท่ีมีการส่งมอบงานแล้วนั้น         
ก็เกิดการทรุดลงอีก ซึ่งช่างก็ได้ดำเนินการนำดินเข้าไปถมและอัดให้แล้ว แต่เนื่องจากฝนท่ีตกหนัก ส่งผลให้ดิน
ที่นำไปถมนั้นเกิดการทรุดลงมาอีก จึงอยากทราบว่าผู้รับผิดชอบในจุดนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทาง                        
อบต.ม่อนปิ่น หรือผู้รับเหมา 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก
ท่านเยาวเรศ  ปัญจะเรือง ว่าจุดท่ี 1 คือ จุดท่ีเกิดการล่มบริเวณกลางดอย จุดท่ี 2 คือ บริเวณตรงข้ามกับท่ีดิน
ของหัวหน้าวิจารณ์ เลยจากค่าย ตชด. ไปเล็กน้อย เมื่อมีน้ำไหลหลากลงมากม็ักจะทะลักลงมาบริเวณนั้นเสมอ  
และขณะนี้น้ำได้กัดเซาะเข้าไปด้านล่างของถนนจนลึกลงไปประมาณครึ่งเมตรแล้ว จึงอยากทราบว่าโครงการนี้
จะมีไหล่ทางด้วยหรือไม่ เพื่อทำเป็นผนังกั้นดินไว้ ซึ่งกรณีนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีของบริเวณทางโค้ง                  
บ้านสวนชาท่ีท่านสวัสด์ิ สุกิน เคยเสนอแนะ ดังนั้นจึงอยากให้มีแนวทางในการแก้ไขท่ีดีกว่านี้ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ ท่ี 7  สืบเนื ่องจากกรณีท่ี                      
ท่านสุกัญญา มะลิแก้ว ได้กล่าวพาดพิงช่ือผม จึงขออนุญาตสอบถามว่าทางโค้งดังกล่าว คือ ทางโค้งบริเวณใด 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ท รงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 6  บริเวณหน้าโรงหมู                      
ท่ีท่านสวัสด์ิ สุกิน ได้ให้แนวทางการแก้ไขไว้ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีดี จึงอยากให้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  จากกรณีที่มีน้ำกัดเซาะถนน
บ้านสวนชานั้นได้มีการแก้ไข โดยการสร้างผนังกั้นขึ้นมา หากดินในบริเวณใดมีปัญหา ก็จะดำเนินการนำดิน             
เข้าไปถมและอัด จากนั้นใช้ปูนซีเมนต์เททับหน้าดิน 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จากกรณีของท้ัง 2 พื้นท่ี อาจมีบริบทเกี่ยวกับ   
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สภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันอยู่ อย่างกรณีของบ้านหัวนานั้นจะให้ช่างเป็นผู้รายงานในบริเวณท่ีได้ซ่อมแซมไปแล้ว
รวมทั้งอธิบายถึงหลักการและเหตุผลทางเทคนิคด้วย ซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปสำรวจดูแล้วมีความเห็นว่า ควรให้มี
การดำเนินการสร้างรางระบายน้ำก่อน จึงจะสามารถสร้างถนนคอนกรีตควบคู่ไปด้วยได้ เนื่องจากน้ำจะไหล       
ไปตามถนน จนอาจเกิดปัญหาตามมาได้ แต่ชุมชนกลับมีความต้องการให้มีการสร้างถนนก่อน 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ขออนุญาตตอบคำถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 6        
เกี่ยวกับถนนท่ีมีการซ่อมแซมใหม่นั้น ผมได้มีการแจ้งผู้รับจ้างไปแล้ว แต่เนื่องจากกังวลว่าฝนอาจตกลงมาอีก                 
จึงได้มีการเกล่ียดินเพื่อทำเป็นคันดินขึ้นมา ส่วนอีกด้านท่ีเป็นคันดินเดิมก็ให้ขุดขอบดินออกท้ังหมด ซึ่งหากว่า                               
น้ำยังไม่ไหลลงไปตรงนั้น ก็คงต้องขุดร่องน้ำให้ลึกลงกว่าเดิม ไปจนถึงหน้าค่าย ตชด.  และกรณีในส่วนของ                       
บ้านห้วยหมากเลี่ยม ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว โดยมีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีวิศวกรเข้ามา           
ให้แนวทางและรับรองแบบร่างให้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการประเมินราคาว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่                                 
ซึ่งอาจจะต้องมีการนำเข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง หากต้องใช้งบประมาณสูงกว่าท่ีกำหนด 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่างระดับ                  
และมีพื้นท่ีส่วนบุคคลอยู่ด้วย หากจะขยายเพื่อทำเป็นรางระบายน้ำ จะสามารถกระทำได้หรือไม่ 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  สืบเนื่องจากกรณีท่ี             
ถนนเกิดการทรุด จึงอยากทราบว่าจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อให้ถนนสามารถใช้การได้เป็นปกติ                     
แต่หากจะมีการขยายเพื่อทำรางระบายน้ำในจุดนี้ คงเป็นไปไม่ได้ 

นายชัยณรงค ์ใจแปง, รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น  ในความคิดเห็นของผม 
คือ ควรแบ่งน้ำให้ไหลออกด้านข้าง เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงมาท่ีจุดเดียว ซึ่งขณะนี้อาจมีการนำดินเข้าไปถมและอัด                      
แต่ในอนาคตอาจจะต้องใช้วัสดุอื่นๆ เททับลงบนพื้นผิวบริเวณนั้น เพื่อรองรับจุดท่ีเป็นอันตราย รวมท้ังอาจจะ
มีการทำเป็นคันดินเล็กๆ หรือจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้  แต่หากไม่มีการทำผนังหรือรางระบายน้ำ                  
ปัญหานี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขให้จบลงได้ 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  กรณีนี้คงต้องฝากไปยัง
กองช่างเพื่อเข้าไปดูแลให้ดีขึ ้นด้วย ส่วนโครงการในปีงบประมาณ 2564 ของบ้านหัวนา (สันป่ายาง)                                
ท่ีจะมีการสร้างรางระบายน้ำ หากมีการสร้างรางระบายน้ำในส่วนนั้นเสร็จคงจะสามารถทำให้น้ำไม่ไหลหลาก
ลงมากัดเซาะตรงจุดนี้อีก 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สภาพความเป็นจริงของพื้นท่ีในบริเวณนี้                
ต้องเข้าใจในบริบทของหมู่บ้านด้วย กล่าวคือ หมู่บ้านมีอยู่ 2 ฝั่ง และเป็นพื้นที่บนที่สูงด้วย จึงทำให้ถนน
กลายเป็นที่รับน้ำ  
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นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  สืบเนื่องจากพื ้นท่ี                   
ในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ต่ำ เมื ่อมีน้ำไหลลงมาก็จะไหลลงตรงจุดนี้ตลอด หากยังมีน้ำไหลลงมา                              
ในบริเวณนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิดการกัดเซาะไปเรื่อยๆ จึงอยากให้มีแนวทางท่ีดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน  ให้สมาชิกฯ หมู่ท่ี 6 ช่วยสำรวจพื้นท่ีดังกล่าวด้วย
ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง หากจะเข้าไปดำเนินการ เขาจะยินยอมไหม 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  เนื่องจากไม่ต้องการ                 
ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับโครงการถนนสายห้วยหมากเลี่ยม คือ กรณีที่ถนนเกิดการทรุด                        
แต่กลับไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา จึงอยากฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเข้าไปดูแล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขท่ีดีด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตสอบถามท่านเยาวเรศ  ปัญจะเรือง 
ถนนสายดังกล่าวกับถนนสายบ้านห้วยหมากเล่ียม คือ ถนนสายเดียวกันใช่หรือไม่ แต่มีปัญหา 2 จุดใช่หรือไม่ 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  ถูกต้องค่ะ จุดท่ี 1 คือ 
จุดที่ท่านนายกฯ บอกว่าจะให้ผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาสำรวจ เพื่อประเมินว่าควรจะมีแนวทาง                         
ในการดำเนินการในรูปแบบใด จุดท่ี 2 คือ บริเวณท่ีกำลังมีการส่งมอบงาน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านธีระวัช สายนำพล ตอบคำถาม      
ในประเด็นของสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6  

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  สำหรับบริเวณที่มีการนำดินลงไปนั้นจะให้มีการทำ                  
เป็นคันดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนแผนท่ีวางไว้ คือ จะดำเนินการในบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของ
ถนน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะดำเนินการขุดลอก บริเวณต้ังแต่หน้าสวนของท่านประกอบท่ีต่อจาก
รางของชลประทาน ไปจนถึงหน้าค่าย ตชด. โดยบริเวณหน้าค่าย ตชด. จะต้องมีการวางท่อหรืออื่นๆ จึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนที ่สุด หากจะสร้างเป็นผนัง ก็สามารถทำได้ แต่ต้องใช้งบประมาณ                    
จำนวนมาก ซึ่งอาจจะไม่คุ่มค่า หากทำเป็นรางระบายน้ำอีกฝ่ังหนึ่งของถนน แล้วอีกด้านก็ทำเป็นคันดินขึ้นมา
เพื่อป้องกันไว้ น้ำก็จะไหลลงไปตามรางระบายน้ำ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่า สำหรับจุดที่ 2 คือ บริเวณด้านบน                
ท่ีถนนเกิดการทรุดตัว เนื่องจากพื้นดินไม่สามารถรับแรงเฉือนได้ จึงจำเป็นต้องทำเป็นผนังกั้นดิน โดยใช้เสาเข็ม
กับแผ่นพื้น เพื่อทำหน้าท่ีรองรับแรงเฉือนแทนดิน ซึ่งส่วนท่ีมีความเสียหายหลักๆ ยาวประมาณ 20 เมตร  

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับพื้นที่ 20 เมตรนี้ ต้องใช้งบประมาณ
จำนวนเท่าไหร่ 
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นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ราคาประมาณเมตรละ 19,500 บาท หรือ 20,000 บาท 
20 เมตร รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาท 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ให้สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 ไปสำรวจบริเวณนั้น
ดูว่าจะสามารถทำเป็นรางระบายน้ำได้หรือไม่ 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ขออนุญาตสอบถาม                  
ในประเด็นเกี ่ยวกับโครงการของบ้านเด่นชัย จำนวน 4 ประเด็น  (1.) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
จากซอยบ้านกาด ถึง บ้านเวียงหวาย ขณะนี้ดำเนินการเกือบเสร็จส้ินแล้ว แต่ยังมีส่วนท่ียังขาดอยู่ รวมท้ังดิน                         
ที่ใช้ถมขอบทางก็ยังไม่มี ซึ ่งทางผู้รับเหมาจะส่งมอบงานเมื่อไหร่ หรือส่งมอบงานไ ปแล้ว แต่ไม่ได้แจ้ง                                      
ว่าดินในส่วนนั้นไม่มี  (2.) ถนนโอเวอร์เลย์สายบ้านเด่นชัย ถึง บ้านม่อนปิ่นใต้ จะเริ ่มดำเนินการเมื่อใด                         
หากจะมีการเริ ่มดำเนินการ ก็ขอให้ดำเนินการในส่วนของบริเวณข้างบ้านของนายแก้ว ปุกคำ ก่อน                                                 
(3.) เรื่องโครงการ ของบ้านเด่นชัย อยากทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะบางโครงการเริ่มแล้ว              
แต่บางโครงการก็ยังไม่ได้เริ่ม จึงอยากฝากไปยังท่านประธานให้ช่วยเร่งรัดและตรวจสอบดูว่าติดขัดประการใด 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร  

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 14  ขออนุญาต
สอบถาม เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 14 และหมู่บ้านอื่นๆ เนื่องจากโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน      
ของหมู่ท่ี 14 ในหลายๆ โครงการ ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจติดเงื่อนไขในเรื่องของสภาพพื้นท่ี
หรือการท่ีจะต้องไปขออนุญาตจากหน่วยงานอื่น หรือผู้รับเหมา หรือปัจจัยอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีผู้รับเหมา
เข้ามาสำรวจพื้นท่ีแล้ว ช่วงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายนก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้แล้ว แต่ท่านกลับเลื่อน
ออกไปก่อนเรื่อยๆ จนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างกระทำได้ยากลำบาก รถขนาดใหญ่                       
อาจไม่สามารถเข้ามาในพื้นท่ีได้ รวมทั้งอาคารศูนย์เรียนรู้ของบ้านนอแล และอีกหลายๆ โครงการก็ยังค้างอยู่ 
จึงอยากฝากไปยังผู้บริหารช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ  อีกประการ 
คือ การดำเนินการในลักษณะของเอกสาร หนังสือต่างๆ เนื ่องจากหมู ่บ้านไม่มีความชำนาญในด้านนี้                              
จึงอยากให้ทาง อบต.ม่อนปิ่นช่วยดำเนินการในส่วนนี้ด้วย เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค  จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  สำหรับบ้านม่อนปิ่นใต้ 
ขณะนี้เกิดปัญหากับหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบต.ม่อนปิ่น คือ ปัญหาเสียงที่กระจายออกมา
ค่อนข้างเบา โดยสาเหตุอันดับ 1 คือ ฮอร์น อันดับ 2 คือ การเดินสายไฟที่เป็นลักษณะแบบวงจรเดียว                          
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ซึ่งการแก้ไขในประเด็นของฮอร์นนั้น อาจจะต้องใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูงกว่าประเด็นของการเดินสายไฟ  
ท่ีจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มสายไฟ จากสายไฟชุดเดียวเป็นสายไฟ 2 – 3 ชุด ดังนั้นจึงควร
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นของการเดินสายไฟเป็นอันดับแรกก่อน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน  

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9  ขออนุญาตสอบถาม 
จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  (1.) เรื่องท่อบริเวณเส้นทางไปหลังเตาบ่ม ข้างหอเจ้าบ้านเวียงหวายท่ีเกิดการทรุดตัว                  
ซึ ่งได้มีการเข้ามาซ่อมแซมไปครั ้งหนึ ่งแล้ว แต่ยังไม่มีการเข้ามาซ่อมแซมเป็นครั ้งที ่สอง จึงอยากให้            
อบต.ม่อนปิน่ เข้าไปซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนด้วย  (2.) เรื่องถนนบริเวณสายห้วยหมากเล่ียมท่ี 
อบต.ม่อนปิ่น เคยเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะแล้วนั้น ขณะนี้เริ่มเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก 
ดังนั้นจึงอยากให้  มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยใช้วิธีการปรับพื้นที่ ถมดิน แล้วก็ทำการ
ปลูกต้นไม้ชนิดยืนต้น 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ขออนุญาตเพิ่มเติม                   
อีก 1 ประเด็น เกี่ยวกับบ้านเด่นชัย คือ ประเด็นในเรื่องของไฟกิ่งที่เป็นแบบไฟโซล่าเซลล์และไฟสีเหลือง                  
ท่ีมีการติดตั้งซ้ำซ้อนกันในบางจุด จึงอยากทราบว่าระยะเวลาการประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และจะสามารถ
ดำเนินการย้ายได้หรือไม่ รวมทั้งช่วงนี้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้ไฟกิ่งในบางจุดเกิดการเบี้ยวและชำรุด 
ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังผู้บริหารให้เข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

นายสมศักด์ิ เก้ือการุณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 8  ขออนุญาตสอบถาม 
จำนวน 2 เรื่อง คือ  (1.) เรื่องโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณฌาปนสถานของบ้านหนองบัว ซึ่งได้มีการเข้ามา
ดำเนินการแล้ว แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและไม่มีการดำเนินการต่อ จึงอยากทราบว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างไรต่อไปหรือไม่  (2.) ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำขังบริเวณถนน หน้าบ้านนายทอง กันทะชาว ส่งผลให้ถนนของ
หมู่ท่ี 8 เริ่มเกิดการทรุดลงแล้ว 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม 

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตสอบถามไปยัง
ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ 9 ที่ยังตกค้างอยู่ประมาณ 2 – 3 ประเด็น คือ ประเด็นในโครงการของ
บ้านห้วยหมากเลี่ยม ขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว  
รวมทั้งโครงการก่อสร้างถนนสายลำน้ำเหมืองตีนดอย ซึ่งก็ผ่านมานานเกือบ 8 เดือนแล้ว และโครงการ
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ซ่อมแซมถนนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และจะสามารถดำเนินการ        
ใหแ้ล้วเสร็จได้เมื่อไหร่ ภายในปีนี้หรือปีหน้า หรือติดขัดประการใดหรือไม่ จึงอยากให้ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร  

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 11  ขออนุญาตสอบถาม
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เรื่องแรก คือ บริเวณสะพานทางขึ้นบ้านป่าคา ขณะนี้เกิดรอยร้าวและมีการทรุด
ตัวเรื่องท่ีสอง คือ โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นวัด ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว หรือมีข้อติดขัดประการ
ใดท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สำหรับพื้นท่ีในบริเวณหมู่บ้านท่ีเป็นแถบสีเหลือง จะไม่มีปัญหาอะไร 
สามารถเข้ามาดำเนินการได้เลย แต่ถ้าอยู่นอกเขตพื้นที่บริเวณแถบสีเหลือง จะต้องทำหนังสือขออนุญาต                
จากเจ้าของพื้นที่ก่อน เรื่องที่สาม คือ เรื่องงบประมาณภัยแล้ง หากมีงบประมาณในส่วนนี้  ก็อยากให้จัดสรร         
มาให้กับหมู่ที่ 11 ด้วย เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายบริเวณลำน้ำห้วยงู รวมทั้งโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 11                     
ท่ียังติดขัดอยู่ อยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร  

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 14  ขออนุญาต
สอบถาม เรื่องท่ี 1 คือ เรื่องงบประมาณท่ีใช้สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)          
เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอยากทราบว่างบประมาณในส่วนดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด 
เรื่องท่ี 2 คือ สืบเนื่องมาจากช่วงนี้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง จนเป็นเหตุให้กิ่งไม้หักทับสายไฟ จึงอยากให้มีการใช้
กระเช้าไฟฟ้าเพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหากิ่งไม้ดังกล่าวด้วย  เรื่องที่ 3 คือ เรื่องของถนนท่ีอยู่ระหว่าง                
การปรับปรุงซ่อมแซม แล้วมีกองหิน กองทราย อยู่ตามบริเวณข้างถนนเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกท่าน
ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบด้วย  เรื ่องที่ 4 คือ เรื ่องของเมล็ดพันธุ ์ข้าว อยากทราบว่ามีการแจกจ่ายออกไป                       
ท้ังหมดแล้วหรือยัง 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านดวงดาว เข่ือนแก้ว  

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เข่ือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก
ท่านอาจหาญ จตุรพรไพร เรื่องถนนสายหนองเต่า – นอแล เนื่องจากขณะนี้มีรถบรรทุกหินคลุกสัญจรเข้ามา
ในพื้นท่ีเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้ถนนท่ีเป็นบริเวณจุดกลับรถเริ่มเกิดความเสียหายแล้ว 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 

นายศรีนวล สมแสง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  ขออนุญาตสอบถามไปยัง
ผู้บริหาร เรื่องถนนสายม่อนปิ่นใต้ – ห้วยงูใน จะมีช่วงบริเวณท่ีเป็นโค้งหักศอกอยู่ประมาณ 3 จุด จึงอยากให้
ผู้บริหารเข้าไปดำเนินการก่อสร้างรั้วกั้นหรืออื่นๆ เพื่อให้ผู้ท่ีสัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์  
                      นายวิชัย ชัยวงค์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ ท่ี  2  ขออนุญาตสอบถาม                         
เรื่อง การก่อสร้างรางระบายน้ำของบ้านแม่มาวต้นตุ้ม จำนวน 2 จุด คือ บริเวณซอย 2 และบริเวณหน้าบ้าน
ของนายสมเดช ยาราช ซึ่งผมได้มีการสอบถามไปยังผู้รับเหมาแล้ว ผู้รับเหมาแจ้งว่ายังติดปัญหาอยู่หลายด้าน 
จึงอยากทราบว่าประเด็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่นั้นมีประเด็นใดบ้าง และอยากให้มีการประสานไปยังผู้รับเหมา       
ให้รีบเข้ามาดำเนินการด้วย เนื่องจากช่วงนี ้เข้าสู ่ฤดูฝนแล้ว อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างได้                     
รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับหินคลุกท่ีเราได้ทำการสำรวจไปแล้วนั้น อยากทราบว่าจะมีการนำหินคลุกดังกล่าวมา
เมื่อไหร่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านสมนึก คำเรือน เกี่ยวกับบริเวณที่มีขยะ ตรงข้ามร้านอาหารฮิมมาว บ้านม่วงชุม         
ซึ่งอาจจะเป็นขยะของคนงานที่นำมาทิ้ง จึงอยากให้ อบต.ม่อนปิ่น เข้าไปดูแลและดำเนินการในจุดดังกล่าว
ด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที ่ติดกับถนนสายหลัก รวมทั้งเรื่องของอาคารภายในณาปนสถานที่ได้มีการอนุมัติ
งบประมาณไปแล้วนั้นจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่  เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12  ขออนุญาตสอบถาม 
จำนวน 2 เรื่อง คือ  (1.) เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากบ้านม่อนปิ่นใต้มีผู้ท่ีเดินทางมาจาก
พื้นที่อื ่น จึงต้องมีการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วยเหตุนี ้จึงจำเป็นต้องมีผู ้ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวัง                         
และตรวจสอบผู้ที ่มากักตัว โดยจัดเวรยามเป็นภาคกลางวัน – กลางคืน จึงอยากทราบว่า อบต.ม่อนปิ่น                        
จะสามารถร่วมสนับสนุนผู้ท่ีเข้ามาทำหน้าท่ีดังกล่าวในแต่ละวันได้หรือไม่ อาทิเช่น อาหาร ขนม และเครื่องด่ืม 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว                    
แต่เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างที่จะแล้งมาก จึงเกิดแนวทางตามแนวคิดของผม คือ ต้องการให้ทำเป็นฝายชะลอน้ำ
ขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณลำน้ำแม่เผอะ ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากพอสมควร                            
จึงอยากใหช่้วยกันผลักดันในประเด็นนี้ด้วย เนื่องจากทุกวันนี้เมื่อมีฝนตกลงมา น้ำก็จะไหลหลากลงไปหมดเลย 
เพราะไม่มีท่ีไว้สำหรับกักเก็บน้ำ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 13  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก
ท่านเอกภาค จันทรา เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านเอกภาค จันทรา คือ 
ต้องการให้ อบต.ม่อนปิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้กำลังใจท้ังตัวของผู้ท่ีมากักตัวและผู้ท่ีทำหน้าท่ีในส่วนนี้ด้วย 
ซึ่งควรจะเป็นแนวทางท่ีสามารถกระทำได้จริงด้วย จึงอยากฝากไปยังผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วย 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

       นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1 อยากให้มีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหรือโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งมีการออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกลงมาแล้ว เหมาะแก่การวางไข่ของยุง จึงอยากให้มีการป้องกัน 
โดยการพ่นหมอกควันไล่ยุงก่อน หรืออาจจะเป็นมาตรการอื่นๆ เพื่อกำจัดยุงเหล่านี้ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 6  ขออนุญาตฝากไปยัง                 
ท่านประธาน ท่านสุทธิพร สุภา และท่านนายกฯ เรื ่องถนนหินคลุกบริเวณเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร                              
ซึ่งเป็นเส้นทางไปนาของอดีตกำนัน ปัจจุบันได้กลายเป็นถนนสาธารณะแล้ว หากในอนาคตมีหินคลุกเข้ามา                       
ก็ขอใหม้ีการจัดสรรลงมาในส่วนนี้ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา 

นายสุทธิพร สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 3  จากท่ีท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 
ได้กล่าวพาดพิงช่ือของกระผม ในกรณีของถนนหินคลุกท่ีเป็นเส้นทางเข้าพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งผมและผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้มีการเข้าไปสำรวจและนำหินคลุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวบ้างแล้ว แต่เป็นปริมาณที่น้อย จึงไม่เพียงพอ                      
ต่อสภาพพื้นท่ี ดังนั้นในอนาคตหากมีหินคลุกเข้ามาอีกก็จะนำมาจัดสรรให้กับพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก
ท่านสุทธิพร สุภา ว่าหากจะมีการจัดสรรหินคลุกให้กับหมู่บ้าน ก็อยากจะขอให้มีการเพิ่มปริมาณของหินคลุก                
ท่ีจะจัดสรรให้กับหมู่ท่ี 3 ด้วย 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว ขออนุญาตพักการประชุม และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมต่อ
ในภาคบ่าย 
 
 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น – 
 

เร่ิมประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2563 ต่อในภาคบ่าย  ขอเรียนเชิญ
ท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 
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นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จากประเด็นท่ีมีสมาชิกสภาฯ สอบถามถึง             
การดำเนินการของ อบต.ม่อนปิ่นท่ีมีความล่าช้านั้น หากพิจารณาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีมีจำนวน
ถึง 3 ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 45 โครงการ จะพบว่าอันท่ีจริงแล้ว อบต.ม่อนปิ่นไม่ได้ดำเนินการล่าช้าเลยแม้แต่น้อย 
เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น เนื่องจากโครงการของ อบต.ม่อนปิ่นนั้น มีจำนวนท่ีสูงกว่า  
ส่วนประเด็นปัญหาในเรื่องของหอกระจายข่าว อบต.ม่อนปิ่น ได้มีการออกหนังสือแจ้งไปยังทุกหมู่บ้านนาน
แล้วเพื่อสอบถามความต้องการในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ไม่ทราบว่ามี
หมู่บ้านใดเข้ามาแจ้งความประสงค์ขอซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่กองช่างแล้วบ้าง จึงขอฝากไปยังสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านในแต่ละหมู่บ้านช่วยแจ้งความประสงค์ขอซ่อมแซมท่ีกองช่างด้วย ซึ่งสามารถแจ้งเข้ามาได้เลย รวมท้ัง
เรื่องของระบบประปาและไฟกิ่งด้วย  ส่วนกรณีของหมู่ที่ 14 ที่มีกิ่งไม้พาดอยู่บนสายไฟนั้น ต้องมีการขอ
อนุญาตจากการไฟฟ้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านช่วยประสานมายัง อบต.ม่อนปิ่น
ก่อนเพื่อให้ อบต.ม่อนปิ่นสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนประเด็นต่อไป คือ เรื่องของไฟกิ่งที่มีการติดต้ัง
ซ้ำซ้อนกันอยู่ สืบเนื่องมาจาก อบต.ม่อนปิ่นได้มีการดำเนินการติดต้ังไฟกิ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนท่ีเรา
ได้วางเอาไว้ โดยใช้งบประมาณของเราเอง แต่ต่อมาภายหลังได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการติดต้ังซ้ำซ้อน
อีกในบริเวณเดียวกันกับที่เราได้ติดตั้งไปแล้ว ซึ ่งเขาเองก็ไม่สามารถหลีกเลี ่ยงการดำเนินการดังกล่าวได้ 
เนื่องจากถูกกำหนดไว้ในแผนของเขาแล้ว จึงส่งผลให้เกิดการติดต้ังท่ีซ้ำซ้อนขึ้น ดังนั้นต่อไปในอนาคตอาจต้อง
มีการหารือกันจนได้ข้อสรุปก่อน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะนี้ซ้ำอีก ประเด็นต่อไป คือ ประเด็น
เกี่ยวกับถนน กล่าวคือ จะมีการดำเนินการติดต้ังป้ายสะท้อนและป้ายเตือนต่างๆ รวมท้ังจะมีการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่เสี ่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยจะติดตั้งบริเวณทางแยกตลาดบ้านเวียงหวายก่อน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนนี้ก่อน ส่วนบริเวณอื่นๆ 
อาจจะเป็นในลักษณะของสัญญาณไฟเตือนไปก่อน รวมทั้งในอนาคตอาจมีการผลักดันให้มีการสร้างเส้นทาง
สำหรับป่ันจักรยานด้วย ส่วนถนนคอนกรีตท่ีจะมีการขยายไหล่ทางนั้น เนื่องจากแผนของเขาเป็นถนนขนาด 6 
เมตร ซึ่งยังไม่เต็มพื้นท่ี จึงเกิดปัญหาถนนต่างระดับขึ้น ดังนั้นพื้นที่ท่ียังเหลืออยู่ก็อาจจะให้เขาสร้างเป็น
ช่องทางสำหรับปั่นจักรยาน สำหรับไฟกิ่งสีส้ม เราได้มีการมอบแผนงานให้เขาเข้าไปดำเนินการแล้ว โดยในส่วน
ท่ีจะเริ่มดำเนินการภายใน 1 – 2 เดือนนี้ คือ บริเวณโค้งสะพานบ้านลาน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 150 จุด 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15  ขออนุญาตสอบถาม
เรื่องไฟกิ่ง เนื่องจากขณะนี้บ้านหนองไผ่มีความต้องการไฟกิ่งเป็นอย่างมาก แต่เมื่อมีโครงการเกี่ยวกับไฟกิ่ง            
เข้ามาแล้ว เหตุใดจึงมักจะเข้ามาถึงแค่บริเวณของบ้านลาน ส่วนบ้านหนองไผ่นั้นแทบจะไม่มีเลย จึงอยาก
ทราบว่ากรณีดังกล่าวนี้เป็นความรับผิดชอบของส่วนงานใด รวมทั้งถนนบริเวณด้านล่างของบ้านหนองไผ่นั้นก็
ยังไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับระบบโซล่าเซลล์ที ่อาจจะมีเข้ามาในอนาคต แล้วก็ถนนสายบ้านลานถึง
บริเวณเข่ือน ขณะนี้มีประชาชนใช้บริเวณดังกล่าวเป็นสถานท่ีออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก จึงอยากฝากไปยัง
ผู้บริหาร หากมีโครงการไฟกิ่งเข้ามาอีกก็อยากให้พิจารณาบ้านลาน,บ้านหนองไผ่,บ้านห้วยนกกกด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 
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นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตสอบถามไปยัง
ท่านนายกฯ บริเวณน้ำบ่อส่อม ป้อมตำรวจบ้านหัวนาและถนนทางเชื่อมระหว่างบ้านหัวนาถึงบ้านม่วงชุม                        
ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปสำรวจแล้วหรือไม่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ขออนุญาตสอบถาม        
ในประเด็นเรื ่องของไฟกิ ่งจำนวน 1 ประเด็น คือ ไฟกิ ่งแบบโซล่าเซลล์ที ่มีการติดต้ังซ ้ำซ้อนก ันอยู่                                                        
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5 ต้น จึงขอสอบถามไปยังท่านนายกฯ ว่าจะมีแนวทางอย่างไรกับกรณีดังกล่าวบา้ง 
ส่วนไฟกิ่งท่ีการไฟฟ้าเข้ามาติดต้ัง ให้ยกเว้นเอาไว้ก่อนเพื่อใช้สำรอง หากไฟกิ่งหลักท่ีใช้อยู่เกิดชำรุด 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา 

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12  ขออนุญาตสอบถาม
เรื่องไฟกิ่งซึ่งผมได้เคยนำเรียนท่านนายกฯ ไปแล้วว่าไฟกิ่งของหมู่ 12 จะมีอยู่ 1 จุดที่เป็นเสาของโทรศัพท์    
ไฟกิ่งของการไฟฟ้าไม่สามารถติดต้ังได้ หากมีไฟโซล่าเซลล์เข้ามาก็ให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน  

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9  ขออนุญาตฝากไปยังท่าน
นายกฯ จากประเด็นท่ีจะมีการติดต้ังไฟกิ่งบริเวณเส้นทางไปบ้านห้วยงูนั้น หากเป็นไปได้อยากให้ย้ายมาติดต้ัง        
เป็นไฟโซล่าเซลล์บริเวณมุมสามแยกแทนจะได้หรือไม่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร  

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 14  ในส่วนของเฟส 2 
ท่ีจะมีการดำเนินการบริเวณบนดอยนั้น เป็นส่วนเดียวกันกับท่ีช่างและรองปลัด อบต. ได้เข้ามาสำรวจครั้งก่อน 
โดยใช้งบประมาณของ อบจ. ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นกระผมก็เห็นด้วยกับรองปลัด อบต. ที่จะดำเนินการ
ต้ังแต่บริเวณสามแยกถึงหมู่บ้าน ซึ่งหากมีการดำเนินการในส่วนนี้แล้วก็ให้พิจารณาบ้านบริวารด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ขออนุญาตหารือในประเด็น 
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เรื่องของถนนทางเช่ือมระหว่างบ้านม่วงชุมและปากทางเข้าห้วยจะนุถึงหมู่บ้านนั้นยังมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ 
รวมทั้งประเด็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กท่ีจะมีการดำเนินการด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร  

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 11  หากจะมีการติดต้ัง
ไฟกิ่ง ก็ขอให้เป็นแบบโซล่าเซลล์ ต้ังแต่หอประชุมหมู่บ้านถึงบริเวณถังเก็บน้ำของหมู่บ้าน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านดวงดาว เข่ือนแก้ว  

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เข่ือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10 ในประเด็นเรื่องของไฟกิ่ง 
ขอให้พิจารณาบริเวณบ้านปางม้าถึงบ้านหนองเต่าท่ียังขาดอยู่ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก                    
ท่านดวงดาว เข่ือนแก้ว คือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับติดต้ังไฟกิ่ง เพื่อเช่ือมไปยัง
แหล่งการเกษตร จึงอยากให้มีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในประเด็นเรื่องของไฟกิ่งนั้น สืบเนื่องมาจาก
การประชุมครั้งก่อน กระผมได้มอบหมายให้รองปลัด อบต. เข้าไปสำรวจพื้นท่ี โดยเส้นทางสายบ้านห้วยนกกก 
จะมีการดำเนินการให้ตลอดท้ังสายอยู่แล้ว หากพื้นท่ีใดท่ียังมีปัญหาอยู่ ผมก็จะเข้าไปดำเนินการในส่วนนั้นให้ 
แต่ท่านก็ต้องมีการจัดทำแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วย ส่วนพื้นที่ใดที่ระบบไฟฟ้าปกติ         
ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผมก็จะพยายามดำเนินการให้ได้มากที่สุด และเรื่องของไฟกิ่งที่จะดำเนินการในเฟส 2 นี้
น่าจะดำเนินการระบุพิกัดไว้ทั้งหมดแล้วในจำนวน 150 จุด ส่วนกรณีที่มีการติดตั้งไฟกิ่งซ้ำซ้อนกันอยู่นั้น       
เนื ่องจากหากไฟกิ่งหลักที่ใช้อยู ่เกิดชำรุดเสียหาย อาจต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมที่ค่อนข้างนาน                 
ดังนั้นจึงต้องคงเอาไว้ก่อน เพื่อใช้สำรอง หากไฟกิ่งหลักเกิดใช้งานไม่ได้ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองปลัด อบต. 

นายชัยณรงค ์ใจแปง, รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น  จากกรณีของไฟฟ้า                 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมเข้าไปสำรวจพื้นท่ีต่างๆ นั้น ได้ข้อมูลเบ้ืองต้น ดังนี้ 
1.) บ้านม่อนปิ่นใต้ ถึง บ้านห้วยงู ส่วนนี้จะเป็นงบประมาณของ อบจ.  2.) บ้านหัวนา ถึง บ้านหลิ่งปูต้น        
3.) บ้านลาน ถึง บ้านห้วยนกกก  4.) บ้านปางม้า ถึง บ้านหนองเต่า  5.) บ้านสวนชา บริเวณปากทางน้ำรู ถึง  
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โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า ซึ่งถ้าได้ตามจำนวนที่แจ้งไป เฟสนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ 200 กว่าจุด แต่ถ้าหาก 
อบต.ม่อนปิ่นต้องการดำเนินการเองควบคู่ไปกับเขา โดยใช้งบประมาณของตนเอง ก็ต้องเป็นจุดที่สำคัญด้วย 
ส่วนกรณีท่ีมีการติดต้ังไฟกิ่งซ้ำซ้อน เนื่องจากในอดีตท่ียังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการ หรืออาจจะยังไม่มี
แผนงานท่ีเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง และบริเวณท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เราจึงจำเป็นต้องเข้าไป
ดำเนินการในส่วนนั้นก่อน แล้วต่อมาก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการซ้ำในบริเวณเดียวกันอีก จึงเกิดปัญหา
การติดตั้งซ้ำซ้อนดังกล่าวขึ้น ดังนั้นต่อไปหากจะมีการดำเนินการใดๆ อาจต้องมีการหารือกับหน่วยงานอื่น 
เพื่อหาข้อสรุปก่อน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน  

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมน ึก คำเร ือน สมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลม ่อนป ิ ่น  หมู ่ ท่ี  9  จากกรณี ท่ี                                                 
จะมีการดำเนินการในบริเวณบ้านม่อนปิ่นใต้ ถึง บ้านห้วยงูนั้น เป็นเส้นทางทิศตะวันตกหรือเส้นตรงกลาง                         
เนื่องจากเส้นทางบริเวณนั้นมีอยู่ 2 เส้นทาง รวมทั้งขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ส่วนประเด็นต่อไป                    
คือ ประเด็นเกี ่ยวกับไฟกิ่งบริเวณหน้าเตาบ่ม ซึ ่งเป็นงบประมาณของ อบต.ม่อนปิ่น ขณะนี้ ตัวควบคุม                          
การเปิด / ปิดไฟกิ่งแบบอัตโนมัติเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ จึงต้องการให้ทางช่างของ อบต.ม่อนปิ่น
เข้าไปดำเนินการด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านดวงดาว เข่ือนแก้ว  

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10  ในกรณีของเรื่องถนน          
เนื่องจากมีรถพ่วงและรถบรรทุกสัญจรเข้ามาเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือ อัตราความเร็วในการขับสูง                            
จึงขอใหท่้านรองปลัด อบต. กับนิติกร เข้าไปตรวจสอบด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุ กท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  ขออนุญาตเพิ่มเติมจาก
ท่านรองปลัด อบต. และท่านนายกฯ ในประเด็นเรื่องไฟกิ่ง กล่าวคือ ในส่วนของบ้านหัวนานั้นไม่ได้มีการ                           
ร้องขอใหท้ำการติดต้ังใหม่ เพียงแต่เป็นการเสริมอุปกรณ์เข้าไปเพิ่มเติมเท่านั้นแล้วเช่ือมเข้ากับหม้อแปลงเด่ียว
ของบ้านหัวนาได้เลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีบ้านหัวนามีเพียงพออยู่แล้วทั้งบริเวณน้ำบ่อส่อมและป้อมตำรวจ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร  

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 14  ขออนุญาต
สอบถามเรื่องไฟกิ่ง จากท่ีท่านรองปลัดฯ ได้มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ไปแล้วนั้น หากไม่ได้รับในรอบแรก 
รอบท่ีสอง จึงอยากให้มีการพิจารณาพื้นท่ีบนดอยก่อน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์  
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นายวิชัย ชัยวงค,์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู่ที ่ 2  ขออนุญาตฝากไปยัง                       
ท่านรองปลัดฯ เรื่องไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ บ้านแม่มาวต้นตุ้ม บริเวณซอยหลังโรงสีสมคิด ขณะนี้ได้มีผู้คนเข้าไป
อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากว่ายังไม่มีการติดต้ังไฟกิ่ง จึงอยากให้มีการพิจารณาบริเวณดังกล่าวด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ  

นายอินทร บัวคำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5  ในประเด็นเรื่องของไฟกิ่ง 
อยากให้มีการพิจารณาบริเวณเหล่านี้ด้วย คือ บริเวณเส้นทางสายหลักจากปากทางแม่ใจ ถึง เขื่อนบ้านลาน, 
บ้านหัวนา ถึง บ้านหลิ่งปูต้น, บ้านหลิ่งปูต้น ถึง บ้านม่วงชุม, ห้วยน้ำริน ถึง สะพานบ้านลาน, และบริเวณ
ส่วนท้ายของบ้านลาน ถึง บ้านหนองไผ่ รวมทั้งขอฝากไปยังผู้บริหาร และรองปลัดฯ ว่าพอท่ีจะสามารถย้าย                  
ไฟกิ่งจากจุดท่ีซ้ำซ้อนหรือมีความจำเป็นน้อย ไปยังบริเวณท่ีมีความสำคัญและยังว่างอยู่ได้หรือไม่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของไฟกิ่ง ในบริเวณ
หมู่ที่ 9 กับหมู่ที่ 6 นั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนแล้ว ส่วนพื้นที่บ้านลาน ถึง บ้านหนองไผ่ หากชุมชนบ้านลาน                   
ให้ความยินยอม อบต.ม่อนปิ ่นก็จะเข้าไปดำเนินการ โดยจะเชื ่อมให้ถึงบริเวณปากทางบ้านหนองไผ่                       
รวมทั้งแขวงทางหลวงชนบทเองก็มีแผนงานของเขาแล้วเหมือนกัน เพื่อขยายต่อไป ส่วนบริเวณบ้านลาน ถึง 
บริเวณทางแยกเขื่อนพลังงาน ยังเป็นความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทอยู่ จึงต้องดำเนินการในสว่น
ด้านนอกก่อน ส่วนบริเวณด้านบน หากยังมีไม่เพียงพอก็จะขยับต่อไปให้ แต่หลักๆ ตามที่ท่านร้องขอมา คือ 
บ้านห้วยนกกกจากบริเวณท้ายเขื ่อน ถึงหมู่บ้าน  ส่วนพื้นที่บ้านป่าคา อาจจะต้องเป็นแบบโซล่าเซลล์                             
ซึ่งต้องดำเนินการบริเวณเส้นทางหลักจนถึงโรงเรียนอาโอยาม่าก่อน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  เรื่องการติดตั้งไฟกิ่ง 
กล่าวคือ ช่วงระหว่างการดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งนั้น ไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ                         
ในบริเวณที่มีการดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก รวมทั้งเรื่องของเสาไฟ บริเวณตั้งแต่                
หน้าป้าย อบต.ม่อนปิ่นไปจนถึงสี ่แยกไฟแดง จะมีอยู่ช่วงหนึ่ง คือ บริเวณหน้าฒิลา มีการติดตั้งเสาไฟ                            
ชิดกับถนนมาก ซึ่งหากจะมีการพัฒนาหรือเพิ่มเติมอะไรในบริเวณนั้นในอนาคต ก็ต้องรื้อถอนออกไปกอ่นอีก                      
และยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย จึงอยากให้มีการคำถึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วย หากจะมีผู้รับเหมาเข้ามา
ดำเนินการก็ขอให้มีการติดต้ังสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 
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นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในประเด็นท่ีมีการติดต้ังเสาไฟชิดกับถนนนั้น 
ได้มีการดำเนินการผ่านศูนย์ดำรงธรรมแล้ว แล้วทางเราก็ได้มีการประสานไปยังผู ้ร ับจ้างไปแล้ว ว่า                                  
ใหท้ำสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ด้วย รวมท้ังผู้ท่ีได้รับความเสียหายด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนิติกร 

นายวสันต์ ศรีสนอง, นิติกรชำนาญการ  
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากประเด็นของท่านณัฏฐพล รินแก้ว                          
ซึ ่งถือว่าเป็นประเด็นปัญหาหลัก เนื่องจากเป็นการกระทำของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดต่อบุคคลภายนอก                            
โดยทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้มีการให้คำแนะทางด้านกฎหมายไปแล้ว ขณะนี ้น่าจะอยู่ระหว่างขั ้นตอน                       
การประสานงานกับหน่วยงานหลัก แต่ขณะเดียวกันก็อยากให้มีข้ันตอนของการเกล่ียไกล่ด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  เรื่องของสายไฟอินเทอร์เน็ต                       
ท่ีมีการหย่อนลงตามบริเวณถนนนั้น อยากทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และจะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไรหรือไม่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในประเด็นเรื่องของสายไฟ จะดำเนินการ
ประสานไปยังการไฟฟ้า เพื่อให้เขาเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ เนื่องจากกรณีนี้อยู่นอกเหนือจากอำนาจของ 
อบต.ม่อนปิ่น ต่อไปเป็นเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้ง ท่ีมีการสอบถามมาว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร 
ขณะนี้หากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน จะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขในระยะยาว คือ โครงการร้อยใจรัก                     
ของบ้านหนองไผ่ ขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการแล้ว รวมทั้งโครงการที่ได้มีการร้องขอไป คือ โครงการแก้มลิง                   
ที่บริเวณของหมู่ที่ 6 ขณะนี้ได้มีการหารือกันในระดับผู้นำแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์ฯ ก็ได้เข้ามาสำรวจ
พื้นที่แล้ว และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อรองรับแหล่งน้ำตรงนั้นให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด                     
ส่วนโครงการระบบกระจายน้ำของหมู ่ท ี ่  6 และหมู ่ ท่ี  8 ซ ึ ่งเป็นงบประมาณของกรมทรัพย์ฯ นั้น                                
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง และจะมีการสมทบกันเพื่อจัดซื้อท่ีดินจำนวนประมาณ 20 ไร่ 
สำหรับใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื ่องน้ำ ส่วนแนวทางอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื ่องน้ำนั้น                                
ได้มีการปรึกษาหารือกัน และได้ทำการบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ยั่งยืนที่สุด         
โดยจะใช้รูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ และจ่ายน้ำด้วยระบบท่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินราคาแล้ว 
ส่วนระบบกระจายน้ำของบ้านหนองบัวขนาด 300 ไร่นั้นจะใช้ระบบกระจายน้ำรูปแบบใหม่ คือเป็นการฝังท่อ 
และมีก๊อกน้ำ โดยจะมีการดูดน้ำจากน้ำมาวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากบ้านหนองบัวประสบกับปัญหา
น้ำมันเช้ือเพลิงไม่เพียงพอ ส่วนกรณีท่ีท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร ต้องการให้มีการสร้างฝายนั้น ต้องมีการส่งมอบ
ให้กับกรมทรัพย์ฯ เข้ามาดำเนินการต่อ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตอุทยานป่าไม้ แต่ก็บรรจุอยู่ในแผนของเรา
เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีของหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 5 ก็จะมีการดำเนินการขุด เพื่อใช้เป็นแหล่งสำรองน้ำตอ่ไป 
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ส่วนประเด็นเรื่องของบ่อภัยแล้งนั้น หากจะมีการสูบน้ำจากใต้ดินมาใช้ ต้องขออนุญาตจาก อบต.ม่อนปิ่นก่อน 
จึงจะสามารถดำเนินการได้ มิเช่นนั้นอาจเป็นความผิดได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำทั้งในระยะส้ัน 
กลาง และยาว คงต้องมีการกลับมาหารือ เพื่อวางแผนให้คลอบคลุมมากท่ีสุด ต่อไปเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุง 
ทั้งบริเวณเส้นทางสายหลัก สายรอง ลำเหมือง ฝาย หอกระจายข่าว ไฟกิ่ง และอื่นๆ ที่เป็นงบประมาณของ 
อบต.ม่อนปิ่น หากมีการชำรุดเสียหาย และต้องการที่จะซ่อมแซม ท่านสามารถแจ้งเข้ามาที่กองช่างได้เลย                 
แต่หากเป็นของหน่วยงานอื่นท่ีไม่มีการถ่ายโอนให้ อบต.ม่อนปิ่น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ต่อไปเป็นเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการสอบถามเข้ามาอยู่หลายหมู่บ้าน ขออนุญาตตอบโดยภาพรวม คือ ในปีงบประมาณ 
2561 จะมีคงค้างอยู่ 1 โครงการ ท่ีต้องมีการกลับไปปรับปรุงแผนใหม่ ได้แก่ บ้านป่าคา ส่วนในปีงบประมาณ 
2562 ได้แก่ โครงการก่อสร้างรั้วของหมู่ที่ 8 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข, โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณบ้านหัวนา ถึง บ้านห้วยหมากเล่ียม ขณะนี้ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว, โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
10 บริเวณบ้านม่วงชุม ถึง บ้านหนองเต่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ, โครงการก่อสร้างถนน ของหมู่ท่ี 
11 บริเวณเส้นทางขึ ้นวัด ขณะนี ้ได้ผู ้ประกอบการแล้ว, โครงการก่อสร้างถนน คสล. ของหมู ่ที ่ 14                                   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของหมู่ที่ 1 บริเวณซอย 2 
ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของหมู่ที่ 4 ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้ว, 
โครงการก่อสร้างท่อของบ้านเด่นชัย ขณะนี ้ได้จัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว, โครงการปรับปรุงอาคาร                           
พืชผลทางการเกษตรของหมู่ท่ี 11, โครงการก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล ขณะมีการประชุมผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง, 
ซึ่งภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการในปีงบประมาณ 2562 คือ เดือนกันยายน ก็จะมีการโอนต้ังเป็นรายการใหม่ 
คือ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที ่ 3 ซึ ่งใช้งบประมาณจากเงินล้นหรือเงินเหลือจ่ายนั้น        
ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว, โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์บ้านเด่นชัย ถึง บ้านป่าฮิ้น, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
(เครื่องบดอัดขยะ) ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการ, โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณลำน้ำเหมือง 
ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว, โครงการจัดซื้อรถบรรทุกจำนวน 1 คัน ขณะนี้อยู่ขั้นตอนของ                    
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของหมู่ ท่ี  4 ขณะนี้เริ ่มดำเนินการแล้ว,                      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาด 3 เมตรครึ่ง บริเวณซอยบ้านกาด ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังค้าง                    
ในส่วนของบริเวณไหล่ทาง, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ 15 ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 
เมื ่อปีงบประมาณ 2562 สิ ้นสุดลง แต่โครงการของปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้มีการดำเนินการ                        
โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสมก็ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต                 
บริเวณซอย 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ระยะทาง 310 เมตร, โครงการถนนแอสฟัลติก บริเวณบ้านหนองบัว, 
โครงการหินคลุก บริเวณข้างโรงข้าวสีสมคิด, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 3                      
บ้านม่อนปิ่นเหนือ, โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านป่าฮิ ้น ถึง บ้านเด่นชัย, 
โครงการถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านลาน ถึง หนองบัวคำ, โครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีต                     
ขนาด 2 เมตรครึ่ง ที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
บริเวณหลังวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยหมากเลี่ยม ขนาด 6 เมตร, โครงการปรับปรุงซ่อมแซม                       
ถนนคอนกรีตของหมู่ที ่ 10, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเพาะเห็ดบ้านขอบด้ง 
ระยะทาง 330 เมตร ประกาศในระบบแล้ว, โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณเส้นทาง                     
สายตรงกลาง ที่ผ่านอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองไผ่, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านเด่นชัย, โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 310 เมตร ในถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน
ของบ้านป่าคา, และโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อจากของบ้านม่อนปิ่นใต้ และบ้านป่าฮิ้น                    
ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ บางโครงการก็เริ่มขั้นตอนการทำสัญญาแล้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว                     
ก็จะเข้าสู่ของปีงบประมาณ 2563 สำหรับปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 1.) โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ            
หมู ่ท ี ่  12 งบประมาณ 600 ,000 บาท  2.) โครงการก่อสร ้างลานอเนกประสงค์ของหม ู ่ท ี ่  15                                        
3.) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที ่ 7  งบประมาณ 600,000 บาท  4.) โครงการก่อสร้าง                  
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คลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 งบประมาณ 550,000 บาท  5.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร                        
ยาว 125 เมตร ของหมู่ที่ 6 งบประมาณ 300,000 บาท  6.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร ของหมู่ท่ี 14 งบประมาณ 390,000 บาท  7.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 165 เมตร บริเวณซอย 8 เขตติดต่อกับหมู่ที่ 3 งบประมาณ 690,000 บาท  8.) โครงการก่อสร้าง                 
ถนน คสล. ของหมู่ที่ 9 งบประมาณ 300,000 บาท 9.) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ของหมู่ท่ี 13 งบประมาณ  600,000 บาท 10.) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ของหมู่ท่ี 14  
11.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ของหมู่ที่ 10 งบประมาณ 290,000 บาท  12.) โครงการก่อสร้าง        
ถนน คสล. ของหมูท่ี่ 5 งบประมาณ 496,000 บาท  13.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของหมู่ท่ี 1 
งบประมาณ 340,000 บาท  14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของหมู่ที่ 9 พร้อมบ่อพัก 1 จุด 
งบประมาณ 490,000 บาท  15.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของหมู่ที ่ 6 บ้านหัวนา ถึง                               
น้ำบ่อส่อม งบประมาณ 494,000 บาท  16.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 2 หมู่ท่ี 8 
งบประมาณ 260,000 บาท  17.) โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำ คสล. ของหมู่ที ่ 10 งบประมาณ 
494,000 บาท  18.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ของหมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ซึ่งจะดำเนินการ                   
ต่อจากเส้นทางสายหลักขึ ้นไป งบประมาณ 555,000 บาท  19.) โครงการก่อสร้างขยายสะพาน                             
บร ิ เวณโรงส ีข ้าวสมคิด  20.) โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.  หม ู ่ท ี ่  8 บร ิ เวณถนนสายหลัก                                  
21.) โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร ของหมู่ที่ 3  22.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ถังเก็บน้ำ ฝ.99 ของหมู ่ที ่ 11 งบประมาณ 300,000 บาท  23.) โครงการจัดซื ้อท่อขนาด  3  นิ้ว                             
จำนวน 400 ท่อน ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 10 ท่อน พร้อมอุปกรณ์เชื ่อมต่อ บ้านห้วยนกกก สำหรับแผน                        
ในปีงบประมาณ 2564 จะต้ังงบประมาณไว้ คือ หมู่บ้านหลัก ได้หมู่บ้านละ 500,000 บาท หมู่บ้านบริวาร 
ได้หมู่บ้านละ 300,000 บาท 
   นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์, นักจัดการงานทั ่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที ่พัสดุประจำสำนักงานปลัด  กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ                           
และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                             
ปฏิบัต ิหน ้าที ่ เจ้าหน้าที ่พ ัสดุประจำสำนักปลัด  สำหร ับโครงการต่างๆ จะมีการนำเข้าไปบรรจุ ไว้                                  
ในแผนเพิ ่มเติมครั ้งที ่ 3 ของปีงบประมาณ 2563 ก่อน สำหรับข้อบัญญัติของปีงบประมาณ 2564                             
คงต้องมีการจัดทำงบประมาณในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เนื่องจากช่างต้องดำเนินการจ้างออกแบบก่อน 
ดังนั้นจึงต้องรู้จำนวนงบประมาณก่อน 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ขณะนี้ต้องรู ้ก่อนว่าโครงการของแต่ละหมู่บ้านนั้น                          
มีลักษณะเป็นอย่างไร อย่างเช่น รางระบายน้ำและถนน ปัจจุบันไม่ต้องมีการจ้างออกแบบแล้ว แต่ก็มีบางกรณี
ท่ียังต้องจ้างออกแบบอยู่ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการในลักษณะแบบโครงการใดโครงการนั้นไปเลย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา  

นายสุทธิพร สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู่ท่ี 3  ขออนุญาตฝากไปยังช่าง                      
เรื่อง งบประมาณปี 2563 ท่ีจะมีการดำเนินการต่อไปนี้ หากท่านจะเข้าไปสำรวจในโครงการต่างๆ ก็ขอให้มี
การประสานงานผ่านทางสมาชิกสภาฯ และผู้นำด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะมีการดำเนินการในส่วนไหน                   
และจะดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมท้ังจะได้มีการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม  

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในส่วนของรางระบายน้ำ                
ที่อยู่บริเวณในซอยสามารถดำเนินการโดยใช้แบบแปลนของ อบต.ม่อนปิ่น ได้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่จำเป็น                    
ถึงขั้นต้องใช้แบบแปลนของกรมทางหลวง หากเป็นแบบแปลนของ อบต.ม่อนปิ่น จะสามารถทำได้ในระยะทาง
ท่ียาวกว่า โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  ขออนุญาตสอบถามไปยัง                     
ท่านนายกฯ เรื่องภัยแล้งของบ้านขอบด้ง ที่ใช้งบประมาณถึง 12 ล้านกว่าบาทนั้น จะดำเนินการก่อสร้างบ่อ
ในบริเวณใด และจะใช้แหล่งน้ำจากส่วนไหนไปบรรจุ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในส่วนกรณีของบ้านขอบด้ง นอแลนั้น คือ 
การดำเนินการปรับปรุงทำระบบใหม่จากระบบเดิมที ่มีอยู ่แล้ว ซึ ่งเป็นการปรับปรุงระบบใหม่ทั ้งหมด                               
โดยจะมีการขุดเพิ่มอีก 1 บ่อ 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ ท่ี 7  จากกรณีดังกล่าว                               
หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก อาจส่งผลกระทบกับหมูบ้านอื่นหรือไม่ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  จากประเด็นปัญหา       
เรื่องน้ำ ของบ้านขอบด้ง มีปัญหาหลักๆ คือ 1.) โครงการเดิมที่มีบ่อพักน้ำอยู่ด้านบนของบ้านขอบด้ง นอแล 
เพื่อกระจายน้ำไปตามแปลงเกษตรนั้นจะมีประตูน้ำอยู่ ปัจจุบันถูกปิดตาย ไม่สามารถปล่อยน้ำลงมาได้                     
ส่งผลให้มีน้ำไม่พอใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติภัยแล้ง หากมีการปรับปรุงในส่วนนี้อีก แต่พื้นที่บริเวณด้านล่างไม่มี                  
บ่อกักเก็บน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านได้ จึงอยากทราบว่าจะมีการดำเนินการ เพื่อมาเติมเต็มในส่วนนี้ได้
บ้างหรือไม่ ซึ่งบริเวณ ห้วยส้าน น่าจะสามารถใช้เป็นท่ีกักเก็บน้ำได้ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในประเด็นท่ีจะมีการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำ 
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บนพื้นท่ีโครงการหลวงนั้น เนื่องจากเขามีหลักในการคำนวณอยู่แล้ว หากได้มีการติดต่อกับกรมทรัพย์ฯ แล้ว                    
ก็จะให้เขาดำเนินการ เพื่อผันน้ำให้บริเวณด้านล่างได้ใช้ด้วย 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  หากจะมีการดำเนินการ
โครงการใดๆ ควรที่จะต้องมีการเข้ามาศึกษาผลกระทบก่อน รวมทั้งการปรับปรุงในส่วนนี้ด้วย หากจะเข้ามา
ดำเนินการ ก็ควรให้มีสมาชิกสภาฯ และผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  สำหรับแผนงานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
ในปีงบประมาณ 2564  ของหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 คือ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฌาปณสถานของหมู่บ้าน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับโครงการของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2                   
ใหม้ีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ โครงการของหมู่ท่ี 3 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน, หมู่ท่ี 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับโครงการของหมู่ที่ 4 ให้จัดประชุม 
เพื่อหารือกับผู้นำอีกครั้งหนึ่ง 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู่ท่ี 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ                         
เส้นข้างถนนหนองบัวคำ ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ ตาวิชัย ถึงบ้าน นายทิตย์ กันทะวัง, หมู่ที่ 6 โครงการก่อสรา้ง
รางระบายน้ำ คสล. สันป่ายาง, หมู่ท่ี 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7  สำหรับโครงการของหมู่ที่ 7 
จะดำเนินการบริเวณข้างวัดท่ีมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู ่ ท่ี 8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม                           
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ ้าน ซ ึ ่งจะดำเนินการในบริเวณสะพานที ่ เป ็นเขตติดต่อก ับตำบลสันทราย                                 
โดยใช้รูปแบบการซ่อมแซม, หมู่ท่ี 9 โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับโครงการของหมู่ท่ี 9 ให้ประชุมหารือ
กับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง 
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นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู่ท่ี 10 โครงการวางท่อจากห้วยแม่พริก 
มาลำน้ำห้วยส้าน 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15  สำหรับโครงการ                      
ของหมู่ที่ 10 เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่ามีลำน้ำอยู่ 2 สาย จึงต้องการทราบว่าจะดำเนินการในลักษณะใด                      
จะเช่ือมต่อและวางท่อในบริเวณไหน รวมทั้งจะมีผลกระทบกับหมู่บ้านบริเวณด้านล่างอย่างไรหรือไม่ 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู่ท่ี  11 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้านพร้อมผนังกั้นดิน ซึ่งจะดำเนินการต่อจากท่ีได้มีการซ่อมแซมไปแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เขื ่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี  10  สำหรับโครงการ                           
ของหมู่ท่ี 10 นั้น จะเป็นการวางท่อใหม่จากฝายเก่าของห้วยหมากพริก ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับหัวน้ำรู 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สรุปคือ เป็นโครงการจัดซื้อท่อ โดยใช้แรงงาน
ของชาวบ้าน 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู่ท่ี 12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ                        
หน้าวัดม่อนปิ่น - บ้านนายอินปั๋น คำมี ซึ่งระยะทางนั้นจะขึ้นอยู่กับความกว้างและความลึกของคลองส่งน้ำ         
ถ้าเป็นแบบไม่มีฝา ขนาด 1 เมตรครึ่ง จะเท่ากับรางตัวเล็ก ราคา 3 ,000 กว่าบาท ได้ระยะทางประมาณ 
150 - 160 เมตร โครงการลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายบุญวาด แยงพงค์                           
ถึงหลังวัดม่อนปิ่น  ส่วนงบประมาณอุดหนุน หากได้รับความเดือดร้อนก็สามารถร้องขอได้ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สรุปคือ ให้ปรับแผนใหม่ เป็นโครงการ                        
เกินศักยภาพ แล้วเลื่อนโครงการอันดับที่ 2 มาเป็นโครงการอันดับที่ 1 จากนั้นให้หมู่บ้านประชุมหารือกัน                                 
แล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการของสภาต่อไป เนื่องจากหมู่บ้านต้องเป็นผู้ต้ังเรื่อง เพื่อแสดงความต้องการ 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู ่ ท่ี 13 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า                              
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับประปาหมู่บ้าน ซึ่งกรณีนี ้ต้องทราบช่วงเวลา และลักษณะ                     
การใช้งานก่อน จึงจะสามารถกำหนดแผงโซล่าเซลล์ได้  
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นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 13  จากกรณีดังกล่าว                        
หากจะดำเนินการ ก็ควรให้เป็นท้ังสองระบบ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ดังนั้นกใ็หเ้ป็นการดำเนินการแบบท้ัง 2 ระบบ 
โดยให้ช่างเข้าไปสำรวจ และประมาณการณ์ในส่วนของพลังงานทดแทนด้วย 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระว ัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ หมู ่ ท่ี 14 โครงการก่อสร ้างถนน                                     
เข้าแปลงการเกษตรลงบ่อน้ำ โครงการลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแปลงเกษตรลงบ่อน้ำ 
โครงการลำดับที ่ 3 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำแปลงเกษตรลงแปลงดอก สำหรับแปลงเกษตรนั้น                        
ขอให้มีการต้ังช่ือถนนด้วย เพื่อให้รับทราบตรงกัน, หมู่ท่ี 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้าน  

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15  จากกรณีดังกล่าว                      
คือ จะดำเนินการต่อจากเดิม โดยจะทำเป็นรูปแบบตัวที แล้วให้น้ำไหลเข้าไปทางเดียวกัน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ในกรณีเรื่องของน้ำแล้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ จะดำเนินโครงการวางท่อต่อได้หรือไม่ 

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15  จากประเด็นดังกล่าว 
ได้มีการบรรจุไว้ในแผนแล้ว โดยจะทำเป็นที่กักเก็บน้ำบริเวณวัด แล้วจึงจะปล่อยน้ำลงมา แต่ปัญหา  คือ
ชาวบ้านมักจะต่อน้ำจากท่อท่ีผ่านหน้าบ้าน 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ดังนั้น ให้ช่างเข้าไปสำรวจ และดำเนินการ                     
ในลักษณะแบบท่อเดินคู่ โดยให้เก็บน้ำไว้ด้านบนก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมา สรุปคือเป็นโครงการวางระบบส่งน้ำ 
และบ่อพักน้ำ ซึ่งก็ต้องเข้าไปสำรวจพื้นท่ีก่อน 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  ต่อไป คือ ประเด็นเกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้านบริวาร  
สำหรับหมู่ท่ี 15  บ้านห้วยนกกก จะมีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยนกกก ซึ่งเป็นโครงการ                  
ในลำดับที่ 6 ของหมู่บ้าน แต่เป็นโครงการลำดับที่ 1 ของหมู่บ้านบริวาร, บ้านนอแล โครงการก่อสร้าง                     
ตลาดชุมชนนอแล เป็นโครงการลำดับท่ี 4 ของหมู่บ้าน รวมทั้งโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ระบบน้ำนอแล  ส่วนของหมู่ท่ี 10 บ้านหนองเต่า จะเลือกดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองเต่าก่อน 
และในส่วนของหมู่ที่ 9 บ้านห้วยหมากเลี่ยม คือ โครงการจัดซื้อท่อประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะรวมกันทั้งหมู่ที่ 6 
และหมู่ท่ี 9  
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน  

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 9 สำหรับบ้านห้วยหมากเล่ียม 
เนื่องจากเป็นการทำประชาคมของเขาเอง กระผมไม่ได้เข้าร่วมด้วย จึงไม่สามารถตอบได้ ดังนั้นต่อไป                       
หากจะมีการทำประชาคมอีก ก็ควรให้มีสมาชิกสภาฯ และผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  จากการตรวจสอบของหมู่ที ่ 9 พบว่าไม่มีโครงการ                            
ของบ้านห้วยหมากเล่ียม จึงไม่ทราบว่าเขาจะรวมกันหรือไม่ 

นางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางเยาวเรศ  ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6  ขออนุญาตเสนอแนะว่า 
บ้านหว้ยหมากเล่ียม ท้ังหมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 นั้น มีปัญหาเรื่องน้ำ หากการประชาคมของหมู่บ้าน มีการหารือ
ร่วมกันกับสมาชิกสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าในแผนของท้ัง 2 หมู่บ้าน จะส่งผลดีกว่าการแยกไปทำประชาคมกันเอง 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ  

นายอินทร บัวคำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 5  ขออนุญาตสอบถามไปยัง      
ท่านนายกฯ เกี่ยวกับงบประมาณภัยแล้งของจังหวัด ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไรบ้าง 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดได้ประกาศ
ออกมาแล้ว สำหรับตำบลม่อนปิ่น จะมีหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 9 ซึ่งหากมีประกาศออกมา เราก็จะดำเนินการต่อไป 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 

นายศรีนวล สมแสง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 12  ขออนุญาตสอบถาม        
เรื่องถนนทางโค้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะสามารถทำรั้วกันได้หรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตตอบในประเด็นบริเวณทางโค้ง
จำนวน 3 จุดนั้น จะให้ช่างเข้าไปดำเนินการทำรั้วกั้นให้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

นางอารีย์ สุรยิะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร  
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นายไพศาล จำรัสคีรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 11  ขออนุญาตสอบถาม
เกี่ยวกับการซ่อมแซมสะพานท่ีชำรุด 

นายธีระวัช สายนำพล, ช่างโยธาชำนาญการ 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                           
กระผมนายธีระวัช สายนำพล ช่างโยธาชำนาญการ  จากประเด็นดังกล่าว ทางวิศวกรได้ทำการออกแบบให้
เรียบร้อยแล้ว หากเขียนแบบเสร็จแล้ว ก็จะส่งให้เขาตรวจสอบดูอีกครั ้งหนึ่ง เพื่อลงลายมือชื่อรับรอง                         
โดยใช้เป็นงบประมาณซ่อมแซม 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสด์ิ สุกิน 

นายสวัสด์ิ สุกิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายสวัสด์ิ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 7 ขออนุญาตสอบถามท่านนายกฯ 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนชา                      
ถูกบรรจุไว้ในแผนแล้ว เป็นโครงการลำดับที่ 13 แต่ยังติดขัดในประเด็นของพัสดุ จึงขอให้ท่านช่วยประสาน         
ไปยังผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปดำเนินการติดต่อขอใช้ราชพัสดุในพื้นที่ส่วนนั้นก่อน แล้วแนบเอกสารมามอบให้กับ                                
อบต.ม่อนปิ่น เพื่อยื่นดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีต่อไป 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 15  ขออนุญาตฝากไปยัง
ผู ้บริหารในประเด็นเกี ่ยวกับการขุดบ่อบาดาล หากประชาชนมีความจำเป็น ต้องการที่จะขุดบ่อบาดาล                             
จะมีแนวทางอย่างไรให้สามารถกระทำได้บ้าง จึงต้องการให้ท่านนายกฯ ช่วยผลักดันประเด็นดังกล่าวด้วย 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
เราได้ใช้งบประมาณของ สปสช. ประเภทท่ี 3 และเบ้ียเล้ียงของฝ่ายประจำในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และค่าอาหารให้กับ อสม. ในส่วนของหมู่บ้านนั้น อนาคตคงต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรองรับ
สถานการณ์จากภัยต่างๆ  สำหรับเครื่องดื่มต่างๆ นั้นยังพอที่จะสามารถกระทำได้  ส่วนประเด็นที่ต้องการ                    
ให้เข้าไปเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ที ่มากักตัวนั้น เนื ่องจากเราต้องเดินทางไปหลายพื้นที่ อาจเป็นตัวแพร่เชื้อได้                       
ดังนั้นภายหลังจากครบ 14 วันแล้ว ก็อาจมีการเข้าไปเยี่ยม พร้อมหามาตรการอื่นๆ เพื่อเยียวยาในส่วนนี้ด้วย 
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยังต้องปิดอยู่ ก็ต้องควบคุมในส่วนนี้ด้วย สำหรับประเด็นสุดท้าย คือ                           
เรื่องของไข้เลือดออก ก็จะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปประธานจะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนประชารัฐจำนวน 200,000 บาท กล่าวคือ หมู่ท่ี 1 
จะดำเนินการทำบ้านเช่า, หมู่ที ่ 3 ปั๊มน้ำมัน และปรับปรุงตลาดประชารัฐ, หมู่ที ่ 5 หมู่ที ่ 6 หมู่ที ่ 7                           
และหมู่ที ่ 12 ซื้อถ้วย ช้อน เต็นท์, หมู่ที ่ 15 ซื้อโรงเย็น และซื้อถ้วย ช้อน โดยทำเป็นโครงการเดียว                       
สำหรับหมู่บ้านท่ีเงินเข้าแล้ว คือ หมู่ที ่ 5  ส่วนหมู่ที ่ 1 และหมู่ที ่ 3 โครงการผ่านแล้ว  แต่เงินยังไม่เข้า                            
ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ช่วยเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อขออนุมัติ ซึ่งจะมีการอนุมัติในทกุๆ 
วันจันทร์ เรียนเชิญท่านดวงดาว เข่ือนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 10 ขออนุญาตสอบถามใน
วันท่ี 14 นี้ ให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมด้วยหรือไม่ 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับวันที่ 14 นี้ ขอเรียนเชิญทุกท่าน                                   
เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดแม่มาว เวลาประมาณ 09.00 น.  

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กองทุนหมู ่บ้านประชารัฐ บ้านเวียงหวาย ก็ผ่านการประชาคมแล้ว โดยทำน้ำประปา  ขอเรียนเชิญ                              
ท่านสุทธิพร สุภา 

นายสุทธิพร สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3  ในส่วนของเงินประชารัฐ                      
ขออนุญาตสอบถามว่า หมู่ท่ี 3 สามารถสร้างอาคารเช่าได้หรือไม่ ในพื้นท่ีของป้าวาดขายกล้วยทอด 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในส่วนนั้นยังมีปัญหาอยู่ ต้องให้ผู้สูงอายุร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหารือกันก่อน ว่าจะสามารถดำเนินการ
ได้หรือไม่ เรียนเชิญท่านณัฎฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13        
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13  ขออนุญาตสอบถาม
เรื่องการขุดลอกลำน้ำเหมืองจะมีโครงการหรือไม่  

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายก อบต.ม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                        
กราบเร ียนประธานสภา ห ัวหน ้าส ่วนราชการ และสมาช ิกสภาผ ู ้ทรง เก ียรต ิท ุกท ่ าน  กระผม                                        
นายการุณ  รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สำหรับประเด็นของการขุดลอกลำน้ำเหมอืง 
ไม่ทราบว่าคือบริเวณใด หากเป็นลำเหมืองสายข้าง อบต.ม่อนปิ่น ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการ 

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถาม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม    - เวลา 18.00 น. 
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      (นายสุทธิพร  สุภา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี                  เห็นว่าถูกต้อง 

     
 

 
      (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                            (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 

(ลงช่ือ)                               กรรมการ 
                                                     (นายสุทธิพร  สุภา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2563 
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 แล้ว  เมื่อวันท่ี      เห็นว่าถูกต้อง 

 

                                                
          

                                        (ลงช่ือ) 
 (นางอารีย์   สุริยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 
 
 


